

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัว, คาดแกว่งแคบรอดูตัวเลขจ้างงานสหรัฐ-การเมืองไทย**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวานนี้ และมีแนวโน้มจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เพื่อรอดูข้อมูลในตลาดแรงงานของสหรัฐ ที่จะมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในระยะต่อไป รวมถึงปัจจัยการเมืองในประเทศด้วย

\*ดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ เทียบตะกร้าสกุลเงินหลักในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย โดยแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่ 2 หลังจากรายงานการจ้างงานภาคเอกชนที่สดใสของสหรัฐ ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น และอัตราดอกเบี้ยในตลาดพุ่งขึ้น

\*ADP Employer Services เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 238,000 ตำแหน่งในเดือนธ.ค. ซึ่งสูงเกินคาดและสูงที่สุดในรอบ 13 เดือน

\*ข้อมูลการจ้างงานดังกล่าว เพิ่มความหวังของตลาดว่า ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ในวันพรุ่งนี้ จะออกมาเพิ่มขึ้นมากเกินคาด และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน ที่ 0.43%

\*รายงานการประชุมเฟด ประจำวันที่ 17-18 ธ.ค.ที่เปิดเผยเมื่อวานนี้ บ่งชี้ว่า กรรมการจำนวนมากของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด ต้องการที่จะดำเนินการอย่างระมัดระวัง ในการปรับลดวงเงินการซื้อสินทรัพย์ตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE)

\*สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ลดลงสู่ระดับ 2.5% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบรายปี จาก 3% ในเดือนพ.ย. โดยชะลอตัวลงมากกว่าที่ตลาดคาดไว้

\*ธนาคารกลางเกาหลีใต้ มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.50% เป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกันในวันนี้ ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมาย ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า ธนาคารกลางจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไป อย่างน้อยจนถึงปลายปีนี้ ขณะที่เศรษฐกิจเกาหลีใต้กำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆ

\*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร  
ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 33.056 บาท

\*09.23 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.05/07 จาก 33.04/08 เมื่อวาน  
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 33.01/08 จาก 33.025/075 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.90/93 จาก 105.02 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3573/75 จาก 1.3607 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

"บาทเข้านี้ยังนิ่งๆอยู่ รายงานประชุมเฟดไม่ได้มีอะไรตื่นเต้น ตลาดก็คง  
จะไปรอดตัวเลข non-farm(การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ) ในวันพรุ่งนี้  
วันนี้ก็คงอยู่กรอบเดิมไปก่อน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้ทรงตัวจากเมื่อวาน หลังจากการเปิดเผย  
รายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุด ยังไม่ได้มีสัญญาณชัดเจนว่า เฟดจะปรับลดวงเงิน  
QE ลงอย่างรวดเร็ว หรือต่อเนืองหรือไม่ โดยนักลงทุนจะหันไปติดตามข้อมูลใน  
ตลาดแรงงานของสหรัฐว่าจะสะท้อนถึงทิศทางนโยบายการเงินอย่างไร  
ส่วนปัจจัยการเมืองในประเทศ ยังคงค่อนข้างทรงตัว และจุดสนใจจะเป็นอยู่ที่  
การประชุมมปิตรุงเทพฯในสัปดาห์หน้า ทำให้คาดว่าเงินบาทวันนี้ จะยังแกว่งในกรอบ  
33.00-33.10

Source: Bisnews

ส่วนคำและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้